

2022年10月21日

適正校通知

平素より大変お世話になっております。

新富国際語学院は、2022年10月14日付で、東京出入国在留管理局より「適正校」（在籍管理が適正に行われている教育機関）として認定されております。

この選定結果は、在留資格認定証明書交付申請においては2023年4月以降に入学を予定する学生に係る審査から適用されます。関係者各位には心からの感謝を申し上げるとともに、引き続き宜しくお願い致します。

Notification about Appropriate school.

Thank you always for your cooperation.

SILA was certified as an "appropriate school" (an educational institution where enrollment management is properly performed) by the Tokyo Regional Immigration Services Bureau on October 14, 2022.

This selection result will be applied from the examination of students who plan to enroll after April 2023 when applying for a Certificate of Eligibility.

We would like to express our sincere gratitude to all concerned parties and appreciate your continued cooperation.

适正校通知

感谢您一直以来的支持。

2022年10月14日，新富国际语言学院被东京出入国在留管理局认定为“适正校”（优良校）（规范入学管理的教育机构）。

这个认定结果将在2023年4月以后入学的学生申请在留资格认定证明书审查时适用。感谢大家一直以来对我们的支持，今后也请多多指教。

適正校通知

感謝您一直以來的支持。

2022年10月14日，新富國際語言學院被東京出入國在留管理局認定為“適正校”（優良校）（規範入學管理的教育機構）。

這個認定結果將在2023年4月以後入學的學生申請在留資格認定證明書審查時適用。感謝大家一直以來對我們的支持，今後也請多多指教。

Thông báo từ cục quản lý xuất nhập cảnh về việc trường đạt chuẩn

Chúng tôi xin cảm ơn vì luôn nhận được sự quan tâm của quý vị.

Ngày 14 tháng 10 năm 2022, học viên ngôn ngữ quốc tế Shintomi đã được cục quản lý xuất nhập cảnh công nhận là “trường chuẩn” (tức là cơ quan giáo dục đã làm đúng việc quản lý học sinh).

Kết luận này sẽ có hiệu lực cho việc xin tư cách lưu trú từ kỳ tuyển sinh tháng 4 năm 2023 trở đi. Học viện chúng tôi rất cảm ơn, và mong sẽ được tiếp tục làm việc với các bên liên quan.